
sþ. 160. Fyrirspurn [146. mál]
til sjávarútvegsráðherra varðandi rekstur Síldarverksmiðja ríkisins.

Frá Sveini Jónssyni.

1. Á hvaða tímabili hafa einstakar verksmiðjur verið starfræktar undanfarin þrjú ár og
hversu marga daga ár hvert?

2. Hver er afkastageta einstakra verksmiðja og hvað hafa þær tekið á móti miklum afla
hver um sig á hverju tímabili?

3. Hverjar eru afurðir einstakra verksmiðja, hversu miklar og hvert hefur verðmæti þeirra
verið?

4. Hvaða endurbætur hafa verið gerðar og hvaða nýjungar hafa verið teknar upp við
verksmiðjurnar hverja um sig s.l. þrjú ár og hver var kostnaður við þær?

5. Hvaða endurbætur eru áformað ar við einstakar verksmiðjur á allra næstu árum og hver
er áætlaður kostnaður?

6. Hver hefur starfsmannafjöldi verið og heildarlaunagreiðslur við hverja verksmiðju á s.l.
þremur árum?

Skriflegt svar óskast.


